
 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 
สมัยวิสามัญ  สมัยที่ 1  ประจำปี  ๒๕64 

วันจันทรท์ี่  27  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕64   เวลา 10.๐๐ น.     
ณ  ห้องประชมุสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 

---------------------------                                

ผู้มาประชุม 

  ที ่           ชื่อ   -     สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายเกรียงศักด์ิ    ดรอนิง ประธานสภาเทศบาล เกรียงศักดิ์    ดรอนิง  
๒. นายซูลยามิง    รอยะ รองประธานสภาเทศบาล ซูลยามิง    รอยะ  
๓. นายอุสมาน     หะ สมาชิกสภาเทศบาล อุสมาน     หะ  
๔. นายฆอเลย์   เจ๊ะดาโอะ สมาชิกสภาเทศบาล ฆอเลย์   เจ๊ะดาโอะ  
๕. นายมุสตอปา    ยูโซ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล มุสตอปา    ยูโซ๊ะ  
๖. นายอาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ สมาชิกสภาเทศบาล อาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ  
๗. นายเตอร์มีซี    อุเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล เตอร์มีซี    อุเซ็ง  
๘. นายมะตันลา    อูเซ็ง สมาชิกสภาเทศบาล มะตันลา    อูเซ็ง  
๙. นายอับดุลเลาะแม    นมิะ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลเลาะแม    นิมะ  

10. นางสาวหาสมูนา   บือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล หาสมูนา   บือราเฮง  
11. นายนาวี      ลีกี สมาชิกสภาเทศบาล นาวี      ลีก ี  

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1. นายมาหามะซูกรี    มะนอ                     สมาชิกสภาเทศบาล                ลาปว่ย 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
ที่           ชื่อ   -     สกุล ตำแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 
๑. นายศุภโยค     ลอดิง นายกเทศมนตรี ศุภโยค     ลอดิง  
๒. นายอับดุลรอสะ  สะมะแอ รองนายกเทศมนตรี อับดุลรอสะ   สะมะแอ  
๓. นายตุแวโซะ   ทุแวโวะ รองนายกเทศมนตรี ตุแวโซะ   ทุแวโวะ  
๔. นายนาซมา   มะยีเด็ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตร ี นาซมา   มะยีเด็ง  
๕. ว่าที่ ร.ต.ซอรี   อิสาเหาะ เลขานุการนายกเทศมนตร ี ว่าที่ ร.ต.ซอรี  อิสาเหาะ  
๖. นายฉัตรชนก   รักขพันธ์ เลขานุการสภาเทศบาล ฉัตรชนก   รักขพันธ์  
7. นางสมศรี    ขาวสุวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง สมศรี    ขาวสุวรรณ  
8. นางสาวจีรภัทร์   พรหมด ี หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ จีรภัทร์   พรหมด ี  
9. นางสาวสุณีย์   อิสริยนรา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา สุณีย์   อิสริยนรา  

10. นายณัฐกฤตย์   ทรัพยส์ุข รองปลัดเทศบาล ณัฐกฤตย์   ทรพัย์สุข  
11. นายอรรถสิทธิ์    อาแว ผู้อำนวยการกองช่าง อรรถสิทธิ์    อาแว  
12. นายจิรศักด์ิ    เก้าซ้วน นักทรัพยากรบุคคล (ลูกจ้างประจำ) จิรศักดิ์    เก้าซ้วน  
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เริ่มประชุมเวลา    10.๐๐    น. 

                     หัวข้อประชุม 

นายฉัตรชนก รักขพันธ ์      - ท่านประธานที่เคารพ วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  สมัยวิสามญั   
เลขานุการสภาเทศบาล       สมัยที ่1  ประจำปี ๒๕64  บัดน้ีสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว ขอเรียนเชิญท่าน           

ประธาน ได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป ครับ 
นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง      - สวัสดีครับ  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล   และทา่นผู้มีเกียรติทกุท่าน ครั้งนี้   
ประธานสภาเทศบาล         เป็นการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  สมัยวิสามญั  สมัยที่ 1  ประจำปี ๒๕64              

บัดน้ีสมาชิกได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเริ่มการประชุมครับ สำหรับครั้งนี้มีระเบียบ         
วาระการประชุม  4 วาระการประชุม ด้วยกัน 

                                  ระเบยีบวาระที่  ๑  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้าม)ี 
                                  - การประชุมครั้งนี้มีสมาชิกสภาเทศบาล มาครบองค์ประชุมทั้งหมด ....11....ท่าน 
                                    นายมาหามะซูกรี   มะนอ   สมาชิกสภาเทศบาล  ขอลาป่วย 1 ท่าน   

นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง    ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา สมัยสามัญ 
ประธานสภาเทศบาล       สมัยที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจำปี  ๒๕64  (ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม ๒๕64) 
                                 - ขอให้ท่านสมาชิกได้อ่านรายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที ่3 ครั้งที่ 2 

ประจำป ี๒๕64 ที่ผ่านมา ครับ  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
                                 - มีท่านสมาชิกท่านใดให้การรบัรองโปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาลยกมือรับรองเป็นเอกฉันท์   เป็นอันว่าระเบียบวาระที่  ๒  ผ่านนะ

ครับ 

นายเกรียงศักดิ์  ดรอนิง    - ระเบียบวาระที่  ๓  ญัตติผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี   
ประธานสภาเทศบาล         งบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
                                ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ 
                                 - เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 
นายศุภโยค  ลอดิง                       เรียน   ประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรต ิ
นายกเทศมนตรี              ดว้ยผู้บริหารเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  มีความจำเป็นจะต้องขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 
                                ของโครงการที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  จำนวน  1  โครงการ 
                                โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังต่อไปน้ี 
 
                                                                         หลักการ 
                     เพื่อขออนมุัติจากสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  ในการกันเงินไว้เบิกในปีถัดไป 
                                 ของโครงการที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     
                                 (ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ) จึงขอกันเงินไว้เป็นระยะเวลาหนึ่งปี จำนวน 1 โครงการ ดังต่อไปนี้  
                                            - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ  งบประมาณ 
                                  1,540,000 บาท 
                                                                                                          /นายศุภโยค......  
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นายศุภโยค  ลอดิง                                                       เหตุผล 
นายกเทศมนตรี                          เนื่องจากเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  ประสงค์ที่จะดำเนินการจัดทำโครงการก่อสร้างอาคาร 
                                   อเนกประสงค์ชุมชนบา้นสูงาบาโอ๊ะ งบประมาณ 1,540,000บาท แต่ไม่สามารถดำเนินการ 
                                   จัดหาผู้รับจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได ้
                                   เนื่องจากการดำเนินการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเลคทรอนิคส์ (EGP) ดำเนนิการสรรหา 
                                   ผู้รับจ้างในระบบไม่ทัน ในปงีบประมาณ พ.ศ.2564 แต่เทศบาลมีความจำเป็นจะต้องใช้จ่ายเงิน 
                                   นั้นต่อไป  จึงขออนุมัติกันเงินไว้เบิกในปีถัดไปเป็นระยะเวลา 1 ปี   ซึ่งอำนาจในการอนุมัติ   
                                   เป็นอำนาจของสภาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน 
                                   การฝากเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 
                                   และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 59   
      ดังนั้น  เพือ่ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว ผู้บริหารจงึเสนอญัตตินีเ้พื่อขออนุมัติ 
                                   จากสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  ต่อไป 

นายเกรียงศักด์ิ  ดรอนิง      - ขอขอบคณุท่านนายกเทศมนตรีที่ได้เสนอญัตติของผู้บริหาร เรื่อง ขออนุมัตกิันเงิน 
ประธานสภาเทศบาล           งบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  งบลงทุน โครงการก่อสร้าง   
                                     อาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ  
                                   - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะอภิปรายขอเชิญครับ 
นายอับดุลเลาะแม   นิมะ     - สอบถามว่าโครงการนี้ใช้งบประมาณเท่าเดิมหรือไม่ 
สมาชิกสภาเทศบาล  
นางสมศรี   ขาวสุวรรณ     - ชี้แจง ว่าใช้งบประมาณในการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเท่าเดิม งบประมาณ 
ผู้อำนวยการกองคลัง           1,540,000 บาท 
นายเกรียงศักด์ิ  ดรอนิง     - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะอภิปรายสอบถามอีกหรือไม่ครับ   
ประธานสภาเทศบาล        - ไม่มี - 
                                 - ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลทา่นใดอภิปราย ผมจะขอมติทีป่ระชุมในการขออนุมัติกันเงิน 
                                   งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ไว้เบิกในปีถัดไป 
                                 - สมาชิกสภาเทศบาลท่านใด เห็นชอบอนุมัติให้กันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ   
                                   พ.ศ. 2564  งบลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ 
                                   โปรดยกมือครับ   
มติที่ประชุม                  - สมาชิกสภาเทศบาล ยกมือเห็นชอบเป็นเอกฉันท์อนุมัตใิห้กันเงินงบประมาณรายจ่าย 
                                  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชน 
                                  บ้านสูงาบาโอ๊ะ   เป็นอันว่าระเบียบวาระที่ 3 ผ่านนะครับ                                     

นายเกรียงศักด์ิ  ดรอนิง    ระเบียบวาระที ่4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)      
ประธานสภาเทศบาล        - มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดหรือฝ่ายบริหารมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมสภาทราบ 
                                   ในระเบียบวาระ อื่นๆ หรือไม่  ขอเชิญครบั   
นายศุภโยค  ลอดิง           - เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชกิสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ  ผมมีเรื่องที่ต้อง     
นายกเทศมนตรี                 แจ้งให้สภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตาทราบ  ดังน้ี 
                                                                                                            /นายศุภโยค..... 
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นายศุภโยค   ลอดิง        เรือ่งที่ 1  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ 
นายกเทศมนตรี            องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 4 
                               ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง 
                               ส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                               ที่เพิม่เติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนา
ท้องถิ่นที่เพ่ิมเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว ให้ผู้บริหารท้องถิ่น
ประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่
วันที่ผู้บริหารทอ้งถิ่นประกาศใช้ เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผู้บริหารจึงขอแจ้ง 

                               ให้สภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตาทราบ ต่อไป              

                              เรื่องที่ 2  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 8 “เมื่อผู้บริหารท้องถิ่น 
ได้เห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่นที่แก้ไขแล้ว ให้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่  
น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น อำเภอ   
และจังหวัดทราบด้วย”เทศบาลตำบลบูเก๊ะตา ได้แก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
แก้ไข ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 ผู้บรหิารจงึขอแจ้งให้สภาเทศบาลตำบล       
บูเก๊ะตา ทราบ ต่อไป 

ที่ประชุม                   - รับทราบ -     
นายเกรียงศักด์ิ  ดรอนิง   - ไม่ทราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ บ้างไหมครบั ขอเชิญเสนอ  
ประธานสภาเทศบาล        ได้ครับ 
นายเตอร์มีซี    อุเซ็ง      - สอบถามเรื่องการจัดซื้อรถกู้ชีพ-กู้ภัย ของเทศบาล 
สมาชิกสภาเทศบาล       - เสนอเรื่อง การจัดทำอาหารกล่อง แจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ให้ทางเทศบาล 
                                 จดัตั้งโรงครัวแยกเป็นชุมชน เพื่อจะได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
นายนาวี    ลีก ี        - ขอใหท้างเทศบาลไปเคลื่อนย้ายเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล ์เพื่อชาวบ้านจะได้ก่อสร้างบ้าน 
สมาชิกสภาเทศบาล        - ขอให้ทางกองช่าง ไปดำเนินการซ่อมแซมถนนที่สามแยกทางไปบ้านโละจูด เขตติดต่อ 
                                  ระหว่างเทศบาลกับ อบต.โละจูด เนื่องจากถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ และไฟฟ้าดับด้วย 
นางสาวหาสมูนา บือราเฮง - เสนอเรื่องน้ำประปา สายบ้านสะบือรัง-บูกิต  ขอใหท้างเทศบาลไปดำเนินการ 
สมาชิกสภาเทศบาล            ปรับปรุงระบบน้ำประปา ให้ทั่วถึง 
นายอาฎมา  เจ๊ะดาโอ๊ะ      - เสนอเรื่องเสยีงตามสายไม่ดัง ขอให้ทางเทศบาลไปดำเนินการซ่อมแซมด้วย 
สมาชิกสภาเทศบาล 
นายอับดุลเลาะแม  นมิะ    - ขอให้ทางเทศบาลเตรียมการจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในการจัดหาอุปกรณ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล            เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในเขตเทศบาล 
                                 - ขอให้ทางผู้บรหิาร จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชกิสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ถ้าโรคไวรัส
โควิด-19 ลดลงหรือมีการป้องกันได้) 

                                                                                                               /นายณัฐกฤตย์..... 
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นายณัฐกฤตย์  ทรัพย์สุข     - ชี้แจงเรื่องการจัดหารถยนต์กู้ชีพ-กู้ภัย ของเทศบาล อยู่ในระหว่างการดำเนินการ 
รองปลัดเทศบาล                ศึกษาระเบียบข้อกฎหมาย และการจัดหางบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง ต่อไป 
นายอรรถสิทธิ์   อาแว       - ชี้แจงเรื่องโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชุมชนบ้านสูงาบาโอ๊ะ 
ผู้อำนวยการกองช่าง         - เรื่องไฟฟ้าสาธารณะดับในเขตเทศบาล ขอให้ทางสมาชิกสภาเทศบาล แจ้งผ่าน 
                                    ทางไลน์ของเทศบาล เพื่อความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 
นายศุภโยค  ลอดิง            - ขอบคุณท่านสมาชิกสภาเทศบาล ที่ได้เสนอปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
นายกเทศมนตรี                  ทางเทศบาลจะรับไว้พิจารณาดำเนินการต่อไป 
                                  - เรื่องเคลื่อนยา้ยเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์ ขอมอบให้ทางกองช่างไปดำเนินการประสานกับทาง 
                                    ศอ.บต. เพื่อดำเนินการต่อไป 
                                  - เรื่องการติดแผ่นชะลอความเร็วรถยนต์ ฝากให้ทางงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                                    ไปดำเนินการต่อไป 
                                  - เรื่องตลาดการค้าชายแดนบ้านบาโอ๊ะ จะต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้า และระบบน้ำประปา 
                                    และพัฒนาบริเวณรอบตลาด ก่อนจะมีการเปิดเป็นตลาดการค้าชายแดนตอ่ไป 
                                  - เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขอใหท้างสมาชิกสภาเทศบาลไปสำรวจปัญหา  
                                    ความต้องการของประชาชน เพื่อนำมาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาล 
                                    นำข้อมลูมาแจ้งที่งานวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อดำเนินการต่อไป                                                            
ที่ประชุม                        - รับทราบ -     
นายเกรียงศักด์ิ  ดรอนิง      - ไมท่ราบว่ามีสมาชิกสภาเทศบาล ท่านใดจะเสนอในเรื่องอ่ืนๆ อีกบ้างไหมครับ 
ประธานสภาเทศบาล         - ไมม่ี -    
                                  - เมื่อไม่มผีู้ใดมีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบในระเบียบวาระอื่น ๆ เป็นอันว่าระเบียบวาระ 

ที่ 4  ผ่านนะครับ   
                                  - สำหรับวันนีก้็ใช้เวลามาพอสมควรแล้ว  ผมขอขอบคุณ  สมาชิกสภาเทศบาล ผู้บริหารและ    

พนักงานเทศบาล ทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือด้วยดี  ผมขอเลิกประชุมครับ  
 

                                                                                                           เลิกประชุมเวลา  11.10  น. 

    

                                 (ลงชื่อ)         จิรศักด์ิ    เก้าซ้วน        ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม 
                                                (นายจิรศักด์ิ   เกา้ซ้วน) 
                                         นักทรัพยากรบุคคล (ลกูจ้างประจำ) 
 
 

                                 (ลงชื่อ)        ฉัตรชนก  รักขพันธ์         เลขานุการสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 
                                              (นายฉัตรชนก   รกัขพันธ์) 
                                              หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 

 แล้วเห็นว่าถูกต้องทุกประการ 
  

 

                                            (ลงชื่อ)      หาสมูนา   บือราเฮง       ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวหาสมูนา  บือราเฮง) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 

                                            (ลงชื่อ)       มุสตอปา   ยูโซ๊ะ           กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายมุสตอปา   ยูโซ๊ะ) 

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 

                                            (ลงชื่อ)      อาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ         กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
(นายอาฎมา   เจ๊ะดาโอ๊ะ) 

  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา 
 
 
 
 
 

                                                                                 (ลงชื่อ)       เกรียงศักด์ิ   ดรอนิง  
                                                                                             (นายเกรียงศักดิ์   ดรอนิง) 
                                                                                        ประธานสภาเทศบาลตำบลบูเก๊ะตา  
                                                                                         

 
 
 

สภาเทศบาลได้รับรองแล้วเม่ือคราวประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4  ประจำปี 2564 
เมื่อวันอังคารที่  28  เดือนธันวาคม  พ.ศ.  2564 


